



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
9 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 9 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,488 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,331,338 ราย เสียชีวิต 55 ราย เสียชีวิตสะสม 29,143 ราย รักษาหายเพิ่ม 12,755 ราย รักษาหายสะสม 4,217,238 ราย ยังรักษาอยู่ 84,957 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 517,198,210 (+294,068) ราย เสียชีวิต 6,276,301 (+587) ราย รักษาหาย 471,828,395 (+225,212) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ กัมพูชา ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี ญี่ปุ่น ผู้ป่วยโควิด 19 กว่าร้อยละ 10 มีอาการข้างเคียงกว่า 1 ปีหลังออกจากรพ./ เตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเดือน มิ.ย.65 นิวซีแลนด์ พบผู้ติดเชื้อโอไมครอน สายพันธุ์ย่อย BA.5 รายแรกของประเทศ ลาว ผ่อนคลายคุมโควิด เปิดด่านสากลทุกด่าน สถานบันเทิง คาราโอเกะ มีผล 9 พ.ค.

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. สถานการณ์โควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวหุ้น, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, moneyandbanking)

- ศบค.เผย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,081 คน เสียชีวิต 54 คน อายุ 8 เดือน-95 ปี ผู้เสียชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รวม 25 คน ขณะนี้จ.ลำพูนและลำปาง ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยนิวส์, ศูนย์ข่าวแชนเนล, ch7, js100, amarintv, TNN, เพจชมรมแพทย์ชนบท)

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โปสต์ว่ามีแนวโน้มผู้ติดเชื้อโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4, BA.5, BA.2.12.1 อาจจะมีอาการรุนแรงกว่าโอไมครอนสายพันธุ์ดั้งเดิม ซึ่ง WHO และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังเฝ้าติดตามอาการทางคลินิกจากการติดเชื้อในประเทศแอฟริกาใต้และสหรัฐอเมริกา ใน 2-4 สัปดาห์จากนี้ ถ้าสุดพบว่าจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในรพ.ของ 2 ประเทศเพิ่มขึ้น แต่อัตราผู้เสียชีวิตยังคงเดิม

#### 2. โรคประจำถิ่น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง, สยามรัฐ

- นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขาธิการ รมว.สธ. ระบุว่า ขณะนั้นนโยบายของสธ. เร่งเดินทางเปลี่ยนโควิด 19 ให้เป็นโรคประจำถิ่น รมว.สธ.ให้ความสำคัญกับยอดผู้ป่วยหนักถึงเสียชีวิต โดยจะไม่กลับไปกักยัดผู้ติดเชื้อ เนื่องจากวิธีดังกล่าวจะต้องปิดบ้านปิดเมืองและซ้ำเติมปากท้องประชาชน เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานมาตรการคลายล็อกให้ประชาชนกลับมาประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงปกติที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, sondhitalk)

- นพ.จักรกริช ไข้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า หากสถานการณ์โควิดดีขึ้นจะกลายเป็นวิถีปกติ แต่สิ่งที่จะต้องป้องกันคือคนที่ป่วยแล้วมีอาการรุนแรง ต้องมีการพิจารณาเรื่องการเงินร่วม (DRG) ที่จะอ้างอิงในการรักษาผู้ป่วยโควิด คิดคำนวณและหาหรือแนวทางปฏิบัติ ส่วนทิศทางข้างหน้าขึ้นกับ 3 ปัจจัย คือ 1.องค์ความรู้เกี่ยวกับโควิด 2.ระดับนโยบายพิจารณาการบริหารจัดการร่วม 3 กองทุนรัฐ 3.กฎหมายและการกำกับติดตาม ทั้งนี้ UCEP Plus ยังน่าจะประคองไว้ เพราะเป็นการรักษาชีวิตคน ทุกระบบจะต้องให้ความเท่าเทียมกับปัจจัยพื้นฐาน

ด้าน นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคม รพ.เอกชน กล่าวว่า เมื่อโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น รัฐต้องเตรียมพร้อมเรื่องระบบบริการ คือการให้บริการรักษาฟรีในระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน คือ บัตรทอง สวัสดิการข้าราชการ และประกันสังคม ส่วนการผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศมากขึ้น จะส่งผลต่อรพ.เอกชนในกลุ่มรพ.ที่มีลูกค้าจากตปท.เป็นส่วนใหญ่ จะเดินทางเข้ามารักษามากขึ้น และกลุ่มรพ.ที่ดูแลคนไทยเป็นหลัก จะกลับเข้ามารักษาของผู้ป่วยโรคอื่นๆ มากขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, มติชนสุดสัปดาห์

- น.ส.พิมพ์พร พันธ์วิชาติกุล ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ต้องการให้พิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของสนามกีฬาชนวน สนามกีฬาชนไก่ และสนามมวย เปิดให้คนเข้าชมได้ นอกจากจะช่วยเหลือรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้า ยังเป็นแรงจูงใจทางอ้อมให้คนที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจเหล่านี้ต้องดูแลตัวเอง รับผิดชอบต่อชีวิตคนให้ครบตามที่สธ.กำหนด

#### 3. ใบบรับรองสุขภาพดิจิทัล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, mcot, TNN, thebangkokinsight, thejournalistclub, infoquest, moneyandbanking)

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เผย สธ.ขยายการออกไปรับรองสุขภาพดิจิทัล สำหรับคลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ ร้านยา และรพ.เอกชน ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านหมอพร้อม Station ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงนาม 2 ปี เพื่อให้บริการออกไปรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ไปรับรองแพทย์สำหรับตรวจสุขภาพ ไปรับรองแพทย์กรณีติดเชื้อโควิด 19 ไปรับรองแพทย์สำหรับใบอนุญาตขับรถ ไปแสดงความเห็นแพทย์ ไปรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ไปรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK และ RT-PCR และไปรับรองสุขภาพอื่นๆ ในอนาคต

#### 4. วัคซีนโปรตีนซับยูนิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, thebangkokinsight, ch7, TNN

- นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์ถึงวัคซีน Covovax วัคซีนชนิดที่ 4 จากประเทศอินเดียที่นำมาใช้ในไทย เป็นโปรตีนซับยูนิต ไม่ใช่หลักการใหม่ วัคซีนนี้มีขายอยู่แล้ว เช่น วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี แต่โควิด 19 สไปรค์โปรตีนจะมีขนาดใหญ่ การกระตุ้นภูมิต้านทานจึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคพิเศษที่จะเป็นตัวช่วยเสริม คือใช้ adjuvant หรือสารเร่งเสริมกระตุ้นภูมิต้านทานมาเป็นตัวประกอบซึ่งยังไม่เคยใช้ในมนุษย์มาก่อน วัคซีนนี้ผ่านระยะที่ 3 มาปีครึ่ง เพิ่งจะมีการนำมาใช้จริง ส่วนวัคซีนใบยาสูบ เป็นโปรตีนที่สร้างจากใบยาสูบ คือวัคซีนของ บ. Medicago ประเทศแคนาดา วัคซีนนี้มีชื่อทางการค้าว่า Covifenz ใช้สารกระตุ้นภูมิต้านทาน ASO3 ของ บ. GSK ที่เข้ามาแล้วอย่างแพร่หลายในวัคซีนมะเร็งปากมดลูก กระตุ้นภูมิต้านทานได้สูง และมีความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัย และผ่านการทดลองระยะที่ 3 แล้ว มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคประมาณ 70% ลดความรุนแรงของโรคในระดับปานกลางและรุนแรงได้ถึง 78.8% อนุปรสรรคในการทำวัคซีนจากโปรตีนไม่ได้อยู่ที่การสร้างโปรตีนจากสิ่งมีชีวิต ปัญหาใหญ่อยู่ที่สารช่วยเสริมสร้างกระตุ้นภูมิต้านทานที่ใช้กันอยู่ ประสิทธิภาพดีจะติดลิขสิทธิ์ และจะต้องติดตามเรื่องความปลอดภัย

#### 5. ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, 77kaoded

- ด.ช.นนทพัทธ์ แซ่อ่อง อายุ 12 ปี ได้รับผลกระทบหลังฉีดไฟเซอร์เข็ม 2 ไม่มีแรง มีอาการชัก รักษาตัวใน ICU 2 สัปดาห์ เมื่อรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาตาบอดมองไม่เห็น กลับไปเรียนหนังสือไม่ได้ ครอบครัวต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ

#### 6. ผลข้างเคียงหลังติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, TNN

- ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โพสต์งานวิจัยของแคนาดาว่าผู้ที่เคยติดโควิด 19 ต้องเข้า รพ.ถี่กว่าคนที่ยังไม่เคยติดเชื้อสูงถึง 11% และต้องนอนรักษานานกว่า 49% สะท้อนให้เห็นว่าหลังติดเชื้อและรักษาในช่วงแรกไปแล้ว กลุ่มคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนจะมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและต้องไปรับการรักษาเวลามากกว่ากลุ่มคนที่ไม่ติดเชื้อ ส่งผลต่อระบบสาธารณสุขในประเทศที่จะต้องเตรียมทรัพยากรต่างๆ เพื่อรับมือภาวะการดูแลรักษาที่เพิ่มขึ้นให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ พร้อมยืนยันว่า โควิดไม่ธรรมดา จากคนธรรมดาที่ไม่เคยด้อยค่าแม้แต่หน่วย

#### มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ntiontv, moneyandbanking)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ขึ้นชมและขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนที่ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ส่งผลให้ WHO เลือกประเทศไทยให้เป็นประเทศต้นแบบลำดับที่ 3 ของโลก ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี มีการบริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโควิด 19 มีความยืดหยุ่น ปรับตัวไปตามสถานการณ์ และเน้นการปฏิบัติได้จริง โดยพบปัจจัยสำคัญ 1) การสนับสนุนโดยผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดนโยบายประเทศ 2) ระบบสาธารณสุขไทยมีความเข้มแข็งจากการลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระบบปฐมภูมิมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ทศวรรษ 3) ความร่วมมือเชื่อมต่อกับทุกภาคส่วน 4) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนและชุมชน 5) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, สปริงนิวส์)

- วิชา ผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก เผยผลสำรวจแผนการท่องเที่ยวระดับโลกฉบับล่าสุด พบว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวลำดับที่ 4 ที่น่าเดินทางไปเยือนมากที่สุดในโลกหลังโควิดสิ้นสุดลง ระบุราว 30% ต้องการพักผ่อน พร้อมเลือกกิจกรรมนวดแผนไทย รับประทานอาหารไทย เยี่ยมชมวัด คาดปี 67 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยว 46.96 ล้านคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, hfocus, thailandplus

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร สธ. อสม. และติดตามการขยายบริการ รพ.ด่านขุนทดแห่งใหม่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งปรับพื้นที่ชั้น 3 เป็นหอผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดความแออัด รพ.มหาราชนครราชสีมา ขณะนี้กำลังก่อสร้างอาคารผู้ป่วยภายใน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>5 ชั้น คาดจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ต้นปี 2566 และจะใช้ชื่อ รพ.หลวงพ่อกุณ ปริสุทโธ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, acnews, sonthitalk</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ติดตามมาตรการ COVID Free Setting อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์แก่ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, อุโมงค์ปิยะมิตร, สวนหมื่นบุปผา และท่าอากาศยานนานาชาติเบตง รับรองเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวหุ้น, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thaipbs)</p> <p>- นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ไทยผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น เป็นปัจจัยหนุนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทย หลังจากยกเลิก Test &amp; Go พบว่ามีผู้เดินทางเข้ามาเฉลี่ยวันละเกือบ 20,000 คน และคาดว่าตลอดปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย 7-10 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่าการผ่อนคลายมาตรการการเข้าไทย มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว</p>	
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ มองมุมหมอ</p> <p>- ภาวะ Long COVID คือ อาการที่เกิดทางร่างกายและจิตใจหลังจากหายติดเชื้อโควิด 19 อาการที่พบได้บ่อย คือ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย อาการหายใจถี่ ใจสั่น แน่น สมานิสัน สูญเสียความจำบ้าง บางรายอาจมีภาวะซึมเศร้า ฯลฯ ดังนั้น ผู้ที่เคยป่วยโรคโควิด 19 หากมีอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์รับการรักษาต่อไป โดยสิ่งสำคัญที่สุด คือ การฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ รวมทั้งการฉีดเข็มกระตุ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันทั้งการติดเชื้อโควิด และป้องกันภาวะ Long COVID ด้วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ สกูปพิเศษ</p> <p>- ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด ร่วมกับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการและการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด พบข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563-2564 ช่วงการระบาดของโควิด 19 มีผู้รับบริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแผนกจิตเวชลดลง แต่ผู้เข้ารับการรักษาโรคจากการใช้สารเสพติด ไม่รวมแอลกอฮอล์และบุหรี่ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องถึง 20-40% การออกนโยบายกัญชาจึงควรสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมโดยรวม รัฐควรทำให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชาสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงป้องกันบุคคลทั่วไปและเยาวชนจากความเสี่ยงของกัญชาในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้เพื่อสันทนาการอย่างเสรี</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>กัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ผู้จัดการ</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานว่า ภาคอีสานมีศักยภาพ เต็มไปด้วยโอกาส โดยจนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมทั่วประเทศกับภาคอีสาน ผ่านระบบขนส่งคมนาคมที่กำลังพัฒนารุดหน้า ด้านนโยบายกัญชา เตรียมแจกกัญชา 1 ล้านต้นหลังวันที่ 9 มิ.ย. 65 ให้ปลูกใช้ในครัวเรือนและรายย่อย ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจสามารถทำได้ ไม่มีผูกขาด แต่มีระเบียบกฎหมายในการเข้าสู่ธุรกิจ เป็นโอกาสให้ประชาชนกับรัฐบาลมีรายได้จากกัญชากัญชง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- อย. ส่งเสริมให้ปชช.สามารถปลูก กัญชา กัญชง นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ดูแลรักษาตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ มอบใบอนุญาตการปลูกจำนวน 4,995 ไร่ ออกใบอนุญาตสกัดจำนวน 55 ฉบับ และออกใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ ทั้งยา สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง จำนวน 935 รายการ เพื่อสนับสนุนให้เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรในครัวเรือนอย่างเป็นทางการ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการจดทะเบียน และการอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์อารณ์ นพ.สสจ.จันทบุรี เผยการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. 2565 ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี โดยตลอด 3 วัน มีการเสวนาทางวิชาการบนเวที และการเปิดบูธแสดงผลภัณฑ์ต่างๆ นำกัญชามาประยุกต์ใช้เป็นการรักษาโรคจำนวนมาก ขณะที่ประชาชนได้รับความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สามารถนำไปต่อยอดในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ของวงการแพทย์ และผู้ประกอบการที่สนใจนำผลิตภัณฑ์กัญชาไปทำยารักษาโรค และอีกกลุ่มนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ครีมนวดผิว รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง</p> <p>- ภญ.สุภารัตน์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เผย รพ.เจ้าพระยาฯ ได้นำตำรับยาน้ำมันกัญชาทั้ง 5 สูตร ทั้งสูตรรับประทาน และสูตรใช้ภายนอก ของนายอ่วม ลิมสกุล หรือลุงดำ จ.สุราษฎร์ธานี ที่ใช้ทุกส่วนของกัญชา พบว่ามีประสิทธิภาพในการแก้ปวด ช่วยให้นอนหลับ แทบไม่มีผลข้างเคียง ทั้งนี้ เตรียมเสนอน้ำมันกัญชาทั้ง 5 เข้าสู่บัญชียาหลัก บัญชี 1 ซึ่งโรงพยาบาล หน่วยงานของภาคเอกชน สามารถผลิตได้ รวมทั้งปชช.ทั่วไปสามารถทำเองได้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สปสช.เพิ่มสิทธิประโยชน์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์, สยามรัฐ, ประชาไท, hfocus, springnews, ch7)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบบรรจุผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับถ่าย ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับคนไทยทุกคน มีผลตั้งแต่ 2 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยผู้อยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มมีปัญหาการกลืนอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ตามดัชนี ADL ระหว่าง 0-6 หรือตามแผนดูแลรายบุคคล จำนวน 53,356 คน จะได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับถ่าย 3 ชิ้น/คน/วัน ตามคำแนะนำของกรมอนามัย สธ.</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์, รพ.ตำรวจ</p> <p>- กรมอนามัย เตือนหลังมีการแชร์ข้อมูลดื่มน้ำข้าวผสมไข่ขาวดิบ ช่วยบำรุง และรักษาไตเสื่อม เป็นข้อมูลเท็จ การดื่มน้ำข้าวผสมไข่ขาว 1 ถึง 4 ฟอง ช่วยบำรุงสุขภาพได้ แต่ไม่ได้บำรุงไต ไม่ได้ช่วยรักษาภาวะไตเสื่อม และไม่มีอาหารบำรุงไตโดยตรง แต่การป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมเร็ว คือ อย่านานโปรตีนในปริมาณมากเกินไป ดื่มน้ำสะอาดทุกวัน เพราะโรคไตส่วนใหญ่จะเป็นตามหลังโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน</p>	
<p><b>สิทธิบัตรทอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- พญ.ปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กทม. เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิบัตรทองใน กทม. สามารถใช้บัตรประชาชนไปรับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ทุกที่ หากไม่สะดวกไปรับบริการในหน่วยบริการใกล้ที่พัก สามารถไปรับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุขหรือคลินิกชุมชนอบอุ่นที่อยู่ใกล้ที่ทำงานได้</p>	-
<p><b>ถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ว่าไรดี) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ว่าไรดี)</p> <p>- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เผยความก้าวหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่อง "การแพทย์จีโนมิกส์" ขณะนี้ ศูนย์สกัดสารพันธุกรรมได้เริ่มส่งดีเอ็นเอ (DNA) ที่เปิดรับกลุ่มตัวอย่างมาจากเครือข่ายสถาบันวิจัยทางคลินิกทั่วประเทศกว่า 36 หน่วยงาน เข้าสู่กระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมแล้ว โดยทยอยส่งต่อไปยังศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมจากดีเอ็นเอจากผู้ป่วยใน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหายาก โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดต่อ และกลุ่มผู้ป่วยแพ้ยา และจะแปลงเป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อนำไปต่อยอดวิจัย ด้านการแพทย์ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับระบบบริการการแพทย์ของประเทศไทยให้เกิดมาตรฐานใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แม่นยำได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น</p>	-
<p><b>คืบหน้าเคสหมอลวนลามคนไข้</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด, ผู้จัดการ, hfocus</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีมีผู้เสียหายร้องเรียนแพทย์คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง ย่านรามคำแหง มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นการลวนลามทางเพศขณะรักษา และมีผู้เสียหายอีกจำนวนหนึ่งร้องว่าถูกรุ้ทำในลักษณะเดียวกัน ว่ากรม สบส. จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอให้ผู้เสียหายส่งข้อมูลมาทางกรมฯ ได้โดยตรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, hfocus, mcot amarintv, pptvhd36, one31)</p> <p>- พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ในทางปฏิบัติจะมี 2 ลักษณะ คือ กรณีมีผู้เสียหายร้องเรียน แพทยสภาจะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กับกรณีที่ยังไม่มีการร้องเรียน เลขาธิการแพทยสภาจะเป็นผู้ร้องกล่าวโทษ แต่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ประจักษ์พยานก่อน จากนั้นนำเข้าสู่คณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณากล่าวโทษต่อไป ดังนั้น หากผู้เสียหายร้องเรียนเข้ามาจะทำให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้เร็วกว่า ซึ่งกรณีดังกล่าวยังไม่มีผู้เสียหายร้องเรียนเข้ามา ทราบข้อมูลจากสื่อมวลชนเท่านั้น</p> <p>- ขณะที่เพจหมอแล็บแพนด้าโพสต์ว่า ขณะนี้มีผู้เสียหาย 3 รายติดต่อมา กรณีหมอให้ถอดกางเกงแล้วนำอวัยวะเพศมาดูปรากฏว่าโดนคลินิกเดียวกันทั้งหมด</p>	-
<p><b>ลัทธิประหลาด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ch7, pptvhd36, nationtv)</p> <p>- นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ชัยภูมิ พร้อมนายจิรพันธ์ เพชรขาว หรือหมอบลา นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสำนักลัทธิประหลาดในพื้นที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ อ้างตัวเองว่าเป็นพระบิดาของทุกศาสนา พบเจอร่างผู้เสียชีวิต 11 ศพตอง ที่อ้างว่ารอการขึ้นสวรรค์ และพบชายสูงอายุ อ้างตัวว่าเป็นพระบิดาของทุกศาสนา ไม่อาบน้ำมานานหลายเดือน พร้อมสั่งให้ลูกศิษย์กินปัสสาวะ กินเสมหะ กินอุจจาระ รวมถึงขี้โคล ระบุว่าตนเป็นยารักษาโรค เบื้องต้นตำรวจได้ควบคุมเพื่อสอบสวน หาที่มาของศพ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
และเรื่องของ พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาพยาบาลที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ การชุมนุมในลักษณะเสี่ยงโรคระบาดโควิด 19 และเรื่องของการบุกรุกที่สาธารณะ	

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr\_moph   healthmoph  moph channel